



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๖๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร และประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกจำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่

๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่ง
เลขที่ ๙๗๐ กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา (นักวิชาการ
เกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๙ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร
(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

เนื่องจากตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวมีข้อความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติดังประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับแก้ไข) และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จึงขอยกเลิกการประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร และประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรับสมัครใหม่อีกครั้งในคราวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร